



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อฯ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ใช้ได้มีกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีและถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การเลือกสรรนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้ทำสัญญาจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะพิจารณาให้ยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนกฤต อัคระสัมปยุตตะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ผ่านการเลือกสรร ได้ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลข ประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นางสาวปรียาคนิต ศิรินันทกุล	๐๑ - ๐๑	ได้รับการเลือกสรร
๒	นางสาวพุทธชาติ ดวงใจ	๐๑ - ๐๒	ขาดสอบ
๓	นางสาวนิตยา ใจดี	๐๑ - ๐๓	ขาดสอบ

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรฯ รายงานตัวภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๑)